



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑.	นายณัฐวัฒน์ วงศ์ไชยคณากร	นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๐๕)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๐๕)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นายอภิรักษ์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจอตาและวุ้นตา - อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ๖ เป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ เป็นเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) รวมเป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ ๒๖๒๖๕
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา (ตำแหน่งเลขที่ รพด. ๖๐๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดูแลรักษาโรคจอตาลอกด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลตากสิน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน เดือนเมษายน ๒๕๕๖ – เมษายน ๒๕๕๗

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

เป็นรายงานการรักษาโรคจอตาลอกด้วยวิธีผ่าตัดในโรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๖ ถึง เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งหมด ๔๐ ราย เป็นชาย ๒๙ คน หญิง ๑๑ คน สาเหตุของจอตาลอก ได้แก่ จอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาด ๓๔ ราย เบาหวาน ๔ ราย และจากการติดเชื้อ cytomegalovirus ๒ คน ผู้ป่วยผ่าตัดด้วยวิธี pars plana vitrectomy ๓๖ ราย ผ่าตัดด้วยวิธี pars plana vitrectomy ร่วมกับการทำ clera buckling ๔ ราย เป็นการผ่าตัด pars plana vitrectomy ชนิด ๒๐ G ๓๐ ราย และเป็นชนิด ๒๓ G ๑๐ ราย vitreous tamponade ที่ใช้เป็นก๊าซ perfluoropropane (C๓F๘) ๓๕ ราย ใช้ silicone oil ๕ ราย มี anatomical success rate ร้อยละ ๙๒.๕ (๓๗ ราย) มี functional success rate ร้อยละ ๘๐ (๓๒ ราย) ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่พบ ได้แก่ secondary glaucoma ต้อกระจก proliferative vitreoretinopathy epiretinal membrane และ buckle exposure

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการศึกษาทำให้ทราบว่า ผู้ป่วยโรคจอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาด มีแนวโน้มความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาทั้งทางด้าน anatomical success (จอตากลับมาติดเหมือนเดิม) และ functional success (ระดับสายตาดีขึ้นหลังผ่าตัด) เมื่อเปรียบเทียบกับโรคจอตาลอกจากสาเหตุอื่น แต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์โรคกลุ่มนี้ว่าจะได้ผลดีหรือไม่ นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับสายตาก่อนการผ่าตัด (pre-operative visual acuity) ระยะเวลาที่จอตาลอกก่อนการรักษา (duration) ตำแหน่งที่จอตาลอกมี macular involvement หรือไม่ จอตาลอกมากหรือน้อย (extent of detachment) อายุของผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยจอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาดด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลตากสินมี anatomical และ functional success rate อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาโรงพยาบาลตากสินเพื่อเป็นศูนย์ในการดูแลรักษาผ่าตัดโรคจอตาลอก

วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย

๑. พัฒนาศูนย์แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน ให้เป็นศูนย์ในการดูแลโรคจอตาลอก สามารถรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อลดการเกิดความพิการทางสายตาในผู้ป่วยโรคจอตาลอก โดยเฉพาะโรงพยาบาลข้างเคียงที่ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโรคนี้ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดการสูญเสียทางสายตาในผู้ป่วยโรคจอตาตลอก โดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
๒. ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนการติดต่อประสานงาน ในการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาโรคจอตาตลอกที่โรงพยาบาลตากสิน
๓. ทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษา มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวการรักษา ในโรคจอตาตลอก
๔. เป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของโรคจอตาตลอกที่จะทำให้เกิดความพิการทางสายตอย่างถาวร หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา
๕. เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลรักษาโรคจอตาตลอก สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อม ให้สามารถ พัฒนาการดูแลรักษาโรคนี้ได้